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เรื่อง การจัดตั้งศาลจังหวดัที่อ าเภอมุกดาหาร 
 

   

 

หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ๘๖๑/๒๔๙๒  ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๔๙๒  แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเร่ือง นายภู่ เนาวรังสี ส.ส.จังหวัดนครพนม ได้เสนอ
เกี่ยวกับเร่ืองการจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอมุกดาหารแล้ว มีค าสั่งให้ส่งเร่ืองนี้ ให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาเสนอความเหน็ในทางกฎหมายเสยีก่อนว่าจะควรรับหรือไม่ประการใด นั้น 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้ตรวจพิจารณา
แล้ว ขอเสนอดังต่อไปนี้  

ส าหรับการตั้งศาลนั้นจะท าได้กแ็ต่โดยพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลในเร่ืองนี้ กเ็ป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ส่วนปัญหาว่าจะควรตั้งหรือไม่ประการใดนั้นเป็น
ปัญหานโยบายเกี่ยวกับการปกครอง ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทราบจากผู้แทนกระทรวง
ยุติธรรมว่า ส าหรับเร่ืองนี้คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๙๒ ให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของเร่ืองร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเรื่อง
นี้ ต่อไปแล้ว อย่างไรกต็ามคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติในเร่ืองนี้ ให้เป็นไป
ตามแบบ เพื่อว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายจะจัดตั้งศาลนี้กจ็ะได้ด าเนินการต่อไป 

 

(ลงชื่อ)  ส. วินิจฉัยกุล 

(นายเสริม วินิจฉัยกุล) 

เลขาธกิาร 

 

 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
กุมภาพันธ ์๒๔๙๒ 

 
 ส่งพร้อมกบัหนังสอืที่ น.๓๓๒/๒๔๙๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ์๒๔๙๒ 
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Gar การจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอมุกดาหาร

หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ๕๐๑ /๒๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๒ แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่อง wag เนาวรังสี ส.ส.จังหวัดนครพนม ได้เสนอ
เกียวกับเรื่องการจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอมุกดาหารแล้ว มีคําสังให้ส่งเรืองนี้ให้คณะกรรมการ

กฤษฎีกาพิจารณาเสนอความเห็นในทางกฎหมายเสียก่อนว่าจะควรรับหรือไม่ประการใด wu

ดคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้ตรวจพิจารณา

แล้ว ขอเสนอดังต่อไปนี้

สําหรับการตั้งศาลน
             ั้นจะทําได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติจัดตัง
ศาลในเรื่องนี้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ส่วนปัญหาว่าจะควรตั้งหรือไม่ประการใดนั้นเป็น
ปัญหานโยบายเกี่ยวกับการปกครอง ทั้งนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทราบจากผู้แทนกระทรวง
ยุติธรรมว่า สําหรับเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๒ ให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของเรื่องร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเรื่อง
นี้ต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ให้เป็นไป

ตามแบบ เพือว่
             าถ้ารัฐบาลมีนโยบายจะจัดตั้งศาลนี่ก็จะได้ดําเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) a. วินิจฉัยกุล
(นายเสริม วินิจฉัยกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒

ส่งพร้อมกับหนังสือที่ น.๓๓๒/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
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